



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NĂM MỚI

Bước sang năm mới 2018, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, chúng tôi thân ái gửi tới các Bạn đồng nghiệp PVI và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2017 tiếp tục là một năm thành công của PVI mặc dù tình hình có nhiều thách thức: giá dầu thấp, thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt, tình hình PVN gặp nhiều khó khăn. PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện thành công các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và của PVN. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước hoàn thành 121% kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cao hơn mức ĐHĐCĐ giao.

Các công ty trong hệ thống PVI đã phát triển đúng định hướng. Bảo hiểm PVI đã phát huy lợi thế thị trường bảo hiểm công nghiệp, kết hợp sức mạnh công nghệ để từng bước phát triển thị trường bán lẻ có hiệu quả. Tái bảo hiểm PVI đã phát huy sức mạnh liên kết của hệ thống các công ty để phát triển thị trường trong nước, tiếp tục duy trì phát triển bền vững. Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) và Công ty Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD) đã khẳng định vị thế trên thị trường, đóng góp lợi nhuận quan trọng cho toàn hệ thống PVI. Thương hiệu và hệ thống quản trị của PVI tiếp tục được đánh giá cao: Forbes bình chọn là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh là một trong 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất 2016-2017; Nhiều năm liên tiếp được ghi nhận là doanh nghiệp minh bạch nhất, thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Thành quả đạt được năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, đã khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của PVI, khẳng định thành công của công tác tái cấu trúc trên cả 3 phương diện về mô hình quản trị, chính sách và nhân sự. Thay mặt lãnh đạo PVI, chúng tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã hợp tác chặt chẽ, quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược; cảm ơn tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên PVI.

Các Bạn đồng nghiệp PVI thân mến,

Năm 2018 mặc dù tình hình PVN sẽ còn có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”, PVN sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho những thành công mới của PVI. Với bản lĩnh, niềm tin và khát vọng đã được tôi luyện và thử thách qua năm tháng, PVI sẽ tiếp tục chinh phục những “đỉnh” mới trên chặng đường phát triển đầy vinh quang.

Chúc mừng năm mới! Chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Vạn Thuận